

รายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประเภทรายจ่าย : งบลงทุน)

หน่วยงาน สำนักงานสภรณ์จังหวัดภูเก็ต

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลิตภัณฑ์สภรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

หน่วย : บาท

	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	งบประมาณ	หมายเหตุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				885,900	
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสภรณ์และกลุ่มเกษตรกร			รวม	885,900	
ประเภทรายจ่าย : งบลงทุน				885,900	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				885,900	
1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาถบบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสภรณ์จังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต	1	คัน	885,900	885,900	ทดแทนครุภัณฑ์เดิมทะเบียน กธ 4905 ภูเก็ต

เงื่อนไขสำคัญ

- 1) ให้หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด และอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรและเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในเดือนกันยายน 2568 **หน่วยงานจะต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2567 ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานคาดว่าจะมีรายการงบประมาณที่จะไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขอให้แจ้งกรมทันที**
- 2) หน่วยงานต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรรและเป็นไปตามแบบรูป ประมาณการ รายการขอบเขตงานและคุณลักษณะที่หน่วยงานเสนอขอ และ/หรือ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างของสำนักงานงบประมาณ และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ถือใช้ปัจจุบัน
- 3) เมื่อหน่วยงานได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณเรียบร้อยแล้ว **จะต้องจำหน่ายครุภัณฑ์เดิมที่มีอายุการใช้งานยาวนานตามลำดับ/ครุภัณฑ์ที่หมดความจำเป็นหรือหากใช้ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก** (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ ส่วนที่ 4 การจำหน่ายพัสดุ) ภายใน 60 วัน และรายงานผลการจำหน่ายครุภัณฑ์ให้กรมทราบภายใน 30 วัน หลังการจำหน่ายครุภัณฑ์ พร้อมปรับปรุงข้อมูลตามทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร **ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ราชการ)** ให้หน่วยงานพิจารณาจำหน่ายครุภัณฑ์เดิมที่ได้รับทดแทนตามหมายเลขทะเบียนที่กำหนด
- 4) สำหรับรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เมื่อดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมสิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จ ให้รายงานผลการดำเนินงานพร้อมแนบรูปภาพประกอบก่อนและหลังดำเนินการ ให้กรมทราบด้วย
- 5) **หากมีงบประมาณคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แจ้งคืนกรมโดยทันที** พร้อมรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้กรมทราบ